

สถานการณ์สหราชอาณาจักรหลังยกเลิกมาตรการ Lockdown



จากการสำรวจโดย Springboard พบว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ยกเลิกมาตรการ Social Distancing ทั้งหมด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่าย (Footfall) ในย่านช้อปปิ้ง (high street) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หรือ “Freedom Day” เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า (12 - 18 กรกฎาคม 2564) ร้อยละ 16.5 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 20 – 25 กรกฎาคม 2564 ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายในย่านช้อปปิ้ง เพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1.7

Springboard เห็นว่า จากสภาพอากาศที่ร้อน และ เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน รวมทั้ง ผู้บริโภค มีความกังวลในการได้รับคำเตือนให้กักตัวที่บ้านจาก Application NHS app ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่ออยู่ใกล้กับ ผู้ที่มีรายงานผลการติดเชื้อ COVID-19 หรือเรียกว่า “pingdemic” จึงทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเยือนสถานที่ที่มี คนจำนวนมาก นอกจากนี้ Springboard ยังได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้ผู้บริโภคออกมา จับจ่ายในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 ในขณะที่จำนวนผู้บริโภคออกมาจับจ่ายในย่านช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังมีการเยือนช้อปปิ้งในเมืองชายทะเล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 โดยยอดผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใน ย่านช้อปปิ้งในกรุงลอนดอน ลดลง 0.7

ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในอังกฤษและเวลส์ มีผู้ที่ได้รับการติดต่อจาก Application NHS app ต้องกักตัว จำนวน 618,903 คน ซึ่งได้ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนคนทำงานในคลังสินค้า ของห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดความกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหา การขาดแคลนสินค้าอาหารบางชนิด ดังนั้น รัฐบาลสหราชอาณาจักร จึงได้ตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิดรายวันสำหรับ คลังสินค้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 15 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยคาดว่าจะช่วยให้ พนักงานคลังสินค้าจำนวน 10,000 คน ได้รับการยกเว้นการกักตัว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพนักงานที่ทำงานในห้าง ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้รับการยกเว้นการกักตัว ทั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะมีการตั้งศูนย์ตรวจหาโควิดเพิ่มอีกเป็น จำนวน 500 แห่ง เพื่อให้สามารถตรวจหาเชื้อโควิดให้ครอบคลุมพนักงานที่ทำงานในด้าน การขนส่ง การตรวจคนเข้า เมือง พลังงาน การกำจัดขยะ การจัดการน้ำ เป็นต้น

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังมีแผนที่จะเปลี่ยนกฎการกักตัวในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องมีการกักตัวหากได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก

ที่มา: BBC News และ Retail Gazette

ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สศต. การยกเลิกมาตรการ Lockdown เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดนั้น ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่าย (Footfall) ในย่านช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการกักตัวที่บ้าน เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก Application NHS app ได้ส่งผลต่อจำนวนผู้บริโภคออกมาจับจ่ายเนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลในการได้รับค่าเตือนให้กักตัวที่บ้าน รวมทั้ง ได้ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนคนทำงานในคลังสินค้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดความกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าอาหารบางชนิด อย่างไรก็ตาม หากสหราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนกฎการกักตัวในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ โดยประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องมีการกักตัวหากได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก คาดว่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการออกมาจับจ่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง

สรุปโดย สศต. ลอนดอน